



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๑๕๙,๖๑๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



teenstakasean@matichon.co.th

## ภาษากับอาเซียน

**บ**เมื่อปิดเทอมฤดูร้อนที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปเรียนภาษาจีนที่ Guangdong University Of Foreign Study เป็นเวลา 4 เดือน รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่เดินทางคนเดียว คนจีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจคำว่า เข้าแถว เข้าคิว หรือรอ เพราะตั้งแสดงเครื่องึงสมกับไปเที่ยว ที่จีน ก็เจอเหตุการณ์กับตัวเอง ในขณะที่รอแท็กซี่ ซึ่งคนทีรออยู่เยอะมาก ก็เข้าแถวต่อคนจีน มีคนจีนที่มาทีหลังพยายามแทรก เพื่อจะไปก่อน โดยที่คนอื่นที่รอเป็นชั่วโมงเหมือนกันเลยคิดตั้งแต่แรกเลยว่า มาจีนคราวนี้ต้องเจอศึกหนักอีกหลายอย่างแน่นอน

ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คนจีนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมาก หลายอย่างอาจไม่พอความต้องการ จึงทำให้คนจีนต้องพยายามที่จะได้ตามความต้องการ ในเรื่องความขยัน อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค คนจีนนับได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ศึกษาริชชามาก โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องสมุด แตกต่างจากนักศึกษาไทยที่มีเวลาว่างเมื่อไร ก็ชอบเดินห้าง ไปเที่ยว ซื้อเสื้อผ้า

ในเรื่องของภาษา นักศึกษาจีนถ้าจะไปทำความเข้าใจกับเพื่อนต่างชาติ แดกต่างจากนักศึกษาไทยที่ซื้อขาย จากการศึกษาที่ประเทศจีน ทำให้นิสัยและความคิดหลายอย่างเปลี่ยนไปมาก เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น รู้จักใช้เงิน ประหยัดมากขึ้น ทำอะไรรวดเร็วขึ้น และได้เพื่อนชาวต่างชาติเยอะมากทั้งรัสเซีย สเปน คาซัคสถาน เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม ไนโรกโก และหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้จากเมื่อก่อนเป็นคนใช้เงินสิ้นเปลือง ทำอะไรช้า ไม่ค่อยกะตือรือร้น

ในช่วงเวลาที่ผ่านไปมา เศรษฐกิจประเทศจีนปรับตัวไปในทางที่ดี เมืองที่ดิฉันไปอยู่คือ กว่างโจว ทางตอนใต้ของจีน เป็นเมืองอุตสาหกรรม การผลิตที่ใหญ่ที่สุดของจีน กว่างโจวเป็นเมืองที่มีคนหลายสัญชาติมารวมกันอยู่ เพราะชาวต่างชาติต่างก็อยากมาลงทุนทำธุรกิจที่นี่ ดิฉันมีเพื่อนสนิทที่อายุเท่ากัน แต่รับหน้าที่ดูแลธุรกิจในส่วนของบริษัทที่กว่างโจว รู้สึกว่าเธออายุเท่าเราแต่ความสามารถเยอะมาก พูดภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารทางธุรกิจได้ ทำให้เรารู้สึกว่าต้องปรับและพัฒนาอีกเยอะมาก

การได้ไปเรียนภาษาจีนที่เมืองกว่างโจว ทำให้ดิฉันมีมุมมองที่เปลี่ยนไป ได้ความรู้ที่นอก



เหนือจากภาษาจีน อาทิ เรื่องธุรกิจ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี เพราะเพื่อนต่างชาติเยอะ โอกาสที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาใหม่มีเยอะมาก

**โครงการลักษณะนี้มีประโยชน์มากๆ ขอขอบพระคุณครอบครัว และมหาวิทยาลัยที่จัดทำโครงการดีๆ แบบนี้ และสุดท้ายขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางที่เต็มไปด้วยประสบการณ์อันล้ำค่าครั้งนี้ค่ะ**

**กาญจนา สกฤณี**  
ชั้นปี 3 คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



